



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบัญญัติ

ด้วยคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ที่ ๑๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ....และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบัญญัติ อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการออกกฎทุกชั้นตอน องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จึงจัดให้มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ....ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....ด้วยวิธีการดังนี้

๑. การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑.๑ เผยแพร่ร่างข้อบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ www.suksawad.go.th

๑.๒ เผยแพร่และดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประชุมประชาคมในทุกหมู่บ้าน ตามโครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดทำร่างกฎ และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซึ่งอย่างน้อยต้องระบุประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น และสรุปความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎตามความเห็นดังกล่าวพร้อมเหตุผล

๒. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบัญญัติ

ในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จะกระทำรอบด้านและเป็นระบบ โดยจะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบัญญัติ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุริยัน แจ่มแจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์